

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH
GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN**

Kính gửi: UBND xã Đại Hòa, Đại Lộc, Quảng Nam.

Tôi tên là :Nguyễn Văn Thương ; Sinh năm :1994.

CCCD số : 049094014861; Ngày cấp : 28/09/2021 do Cục CSQL HC về TTXH cấp.

Nghề nghiệp : công nhân.

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại : Thôn 2, xã Đại Hòa, Đại Lộc, Quảng Nam.

Có con tên là : Nguyễn Phan Kim Ngân sinh ngày 11/010/2022

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến UBND xã Đại Hòa, Đại Lộc, Quảng Nam xem xét và xác nhận hoàn cảnh gia đình tôi thuộc diện khó khăn.

Lý do xác nhận: Hiện nay con tôi là cháu Nguyễn Phan Kim Ngân được bệnh viện xác nhận là bị bệnh tim bẩm sinh cần phải làm phẫu thuật gấp mới mong cháu được yên ổn. Trong khi đó điều kiện gia đình tôi quá khó khăn, bản thân tôi chỉ là công nhân bình thường thu nhập chẳng đủ để nuôi sống gia đình, mức lương chỉ 5.000.000/tháng, chỉ đủ chi tiêu cho sinh hoạt bản thân và vợ tôi là Phan Thị Tường Nhi thì phải chăm sóc con đau ốm như vậy nên không có làm được việc gì ra tiền cả. Với mức lương như vậy thì bản thân tôi không thể đủ điều kiện xoay sở cho gia đình được, cuộc sống quá khó khăn và bế tắc nên không đủ tiền để làm phẫu thuật cho con tôi được.

Lời khai của tôi trên đây là hoàn toàn sự thật, nếu có gì sai trái thì tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp Luật của Nhà Nước.

Vậy kính mong đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, xác , thực cho gia đình chúng tôi có hoàn cảnh nêu trên là đúng sự thật, để đảm bảo các hồ sơ cần thiết cho việc xin hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho cháu .

Rất mong UBND xã xem xét và xác nhận cho gia đình tôi.

Trong khi chờ đợi sự đồng ý của Quý Cấp lãnh đạo. Tôi chân thành cảm ơn .

Đại Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2024.

Người làm đơn

(Handwritten signature)

Nguyễn Văn Thương

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ ĐẠI HÒA :

UBND xã Đại Hòa xác nhận :

Ông Nguyễn Văn Thương, sinh năm 1994, có
HKTT tại Thôn 2, Đại Hòa, Đại Lộc, Quảng Nam.

Qua đơn xác nhận hoàn cảnh ông Nguyễn Văn Thương
đã nêu trong đơn là đúng sự thật.



Đương Văn Nam